

พรรคประชาธิปัตย์

ข้อพรรคการเมือง

ประชาธิปัตย์

ทะเบียนเลขที่

๑๘/๒๕๒๖

วันรับจดทะเบียน

๒๐ เมษายน ๒๕๒๖

ภาพเครื่องหมายพรรค



ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ ๔ ซอยสายลม ๒ ถนน
พหลโยธิน ๗ กทม. โทร. ๒๑๕๑๖๐๕,
๒๑๕๒๒๓๖, ๕๑๕๒๒๕๑,
๕๑๕๒๒๕๖

ชื่อหัวหน้าพรรค

นายชุมพล มณีนันทร

ชื่อรองหัวหน้าพรรค

ดร. วิทยา กฤตตักขณกุล

นายสุวรรณดี วิเศษรัตน์

ชื่อเลขาธิการพรรค

พันตำรวจเอก ทิพย์เจริญ ชูเวช

ชื่อรองเลขาธิการพรรค

นายเชิดศักดิ์ มณีนันทร

ร้อยตรี สมชาย พนมสง่า

นายเกรียงศักดิ์ เกวานนท์

นายสมนึก สุดแสงเทียนชัย

๕
 ชอกรรมาการบรหาร

พันตำรวจเอก อรรณพ พุกประยुर
 นายอำนวย ม้วนดี
 นายสมศักดิ์ ศักดิ์วิเศษชัยกุล
 นายสง่า วงศ์โกฏิมณี
 นางสาวกมลรัตน์ ผลาธัญญะ
 นายมานิตย์ วีรานุกูล
 นายสุวรรณ วัฒนโลหะการ
 นายอนุสรณ์ ศักดิ์สุรีย์มงคล
 นายสมศักดิ์ ประสิทธิ์สุขสม

นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์

อุดมคติ

ไม่ขายชาติ ไม่อ้อราษฎร์บังหลวง ไม่หลอกลวงประชาชน

๑. นโยบายทางการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ มีนโยบายสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีทางรัฐธรรมนูญเหนือสิ่งอื่นใด สถาบันพระมหากษัตริย์จักต้องอยู่คู่ชาติ เป็นมิ่งขวัญของคนไทยทั้งชาติ แผ่นดินไทยจะแบ่งแยกมิได้ พระพุทธศาสนาจะต้องคงอยู่คู่ชาติไทย ศาสนาอื่นก็จักยกย่องสนับสนุนทุกวิถีทาง ความมั่นคงและเอกราชของชาติ ความผาสุกของประชาชนเป็นที่หมายอย่างสูงสุด จะขัดขวางและกวาดล้างระบบการปกครองอื่นไม่ว่าจะแอบแฝงมาในรูปใด

วิธดำเนินการ

ก. จักดำเนินการให้การปกครองของประเทศอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยทั้งพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขของชาติ เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชนในชาติ เพื่อให้สภิตยสถานพรคองอยู่คู่ชาติ มิให้ผู้ใดนำความระคายเคืองใด ๆ สู่พระองค์ แม้เท่าธุลี จักปกป้องทุกวิถีทางเพื่อพระมหากษัตริย์ และจักเฝ้ารับเอาพระราชประสงค์ และพระบรมราโชวาทของพระองค์เป็นที่ยึดมั่นปฏิบัติตลอดไป

ข. การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จักดำเนินการตาม
 ขั้วตอเพื่อให้คนในชาติมีสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
 ทวิไปที่ประกาศใช้อย่างเสมอภาค โดยถือว่าทุกคนย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน
 ไม่กีดกันความรักชาติไว้เฉพาะกลุ่มเดียว จะเคารพและปฏิบัติตามสิทธิ
 และหน้าที่ตามกฎหมายจะไม่ยอมให้กฎหมายอื่นนอกกฎหมายเพื่อทำลาย
 ระบอบประชาธิปไตย และจะปฏิบัติตามขั้นตอนอันตามสภาวะในอนาคต

๒. นโยบายทางการปกครอง จะกระทำทุกวิถีทางให้ประชาชน
 อยู่อย่างมีความสุข มีอิสระเสรีภาพปราศจากความหวาดกลัวจากภัย
 ทั้งปวง ดำรงจะต้องเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง เพื่อปกป้อง
 ภัยพิบัติให้แก่ชนในชาติทุกคนตามกฎหมาย ขจัดอาชญากรรมให้หมดสิ้น
 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับใช้และอำนวยความสะดวกอย่างแท้จริงแก่ประชาชน
 ปราศจากการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว เคารพในทรัพย์สินของผู้อื่น
 ที่ได้กรรมสิทธิ์มาโดยชอบตามกฎหมาย จะทำการปราบปรามการทุจริต
 คอรัปชั่นให้สูญสิ้น เสริมสร้างความสามัคคีของชนในชาติ

วิธีดำเนินการ

ก. จักดำเนินการให้ผู้รักษากฎหมายที่มีอำนาจหน้าที่ได้ปฏิบัติตาม
 ตามหน้าที่ปราศจากอคติหาผลประโยชน์จากกฎหมายเป็นเครื่องมือทำการ
 ให้ประชาชนเดือดร้อน ให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สุจริต
 อย่างเท่าเทียมกัน ให้ปกป้องคุ้มครองภัยพิบัติที่จะมีขึ้นแก่ประชาชน จะ
 กวาดล้างให้หมดไปซึ่งบุคคลที่นอกราชการบังหลวงโดยดำเนินคดีอย่าง

เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๗๓) ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๖

เจียบขาดแก่ผู้จรรตอยู่ในเครื่องแบบ จัดหาเครื่องมือทันสมัยเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้สุจริต จัดตั้งหน่วยปราบปราม
คอร์รัปชันชนใหม่ ให้อำนาจตามกฎหมายที่จะนำคดีสู่ศาลได้โดยเอกเทศ
ปรับปรุงกลไกของรัฐที่ล่าสมัย ยกเลิกกฎหมายที่ซ้ำซ้อนในการปฏิบัติ
ที่ล่าช้า และส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการผู้สุจริตทุกวิถีทาง ให้ข้าราชการ
ทุกคนมีสิทธิทางการเมืองเสมอเหมือนชนในชาติทั้งหลาย

ข. มิให้ผู้ใดใช้กฎหมายหรืออิทธิพลใดแทรกแซงในทรัพย์สิน
ของผู้คนที่มียุติโดยสุจริต อันจักนำความทุกข์มาให้ประชาชนโดยเด็ดขาด
ให้ผู้รับใช้ประชาชนมีประสิทธิภาพ เชื่อมมั่นในตนเองด้านความเป็นผู้รับ
ใช้โดยมิต้องเกรงอำนาจของผู้บังคับบัญชาเมื่อปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วโดยชอบ
สนับสนุนข้าราชการทุกเหล่าให้มีสวัสดิภาพอันมั่นคงทั้งส่วนตัวและ
ครอบครัว โดยรัฐจะจัดสวัสดิการให้ตามความจำเป็น

๓. นโยบายทางเศรษฐกิจ พรรคจะรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของ
เสถียรภาพทางการเงิน ไม่ให้เสียเปรียบดุลยภาพการเงินระหว่างประเทศ
จัดเก็บภาษี โดยไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน มุ่งส่งเสริม
เกษตรกรรม โดยเฉพาะ ชาวนา ชาวสวน จะปลดปล่อยหนี้สินให้
หมดสิ้นมรดกของตนเอง ปัญหาที่ว่าข้าวขายไม่ได้ราคา ปยุแ่งจน
เกินความจริง จะไม่ให้มันเกิดขึ้นโดยเด็ดขาด ส่งเสริมการพาณิชย์กรรม
และอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการเกษตร และจักนำทรัพยากรของชาติมา
ใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อยกระดับคนยากจนให้มีฐานะดีขึ้น จะจัด
ปัญหาคนว่างงานให้หมดไป ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการทุกเหล่า
และประชาชนทุกคนมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข

วิธิดำเนินการ

ก. จะจัดการขอ - ขายข้าวของชาวนาโดยรัฐเป็นผู้ดำเนินการเอง จัดหาปุ๋ยในราคาต่ำมาช่วยชาวนา วิเคราะห์อย่างแท้จริงว่ารายได้ของชาวนาแท้จริงเมื่อหักทุนออกแล้ว จะมีเท่าใดจึงจะอยู่รอด จัดหาแหล่งเงินกู้ทดดอกเบี้ยถูกมาชดใช้เจ้าหนี้แทนชาวนา ให้นำหน่วยงานของรัฐเลิกปฏิบัติในทางที่หากำไรจากชาวนาโดยเด็ดขาด รวมถึงธนาคารที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยชาวนาชาวสวน จะให้คงเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน รัฐจะรับภาระเป็นลูกหนี้แทนชาวนาผู้มั่งหนสัน โดยสุจริต ส่งเสริมให้ชาวนาชาวสวนได้มีสิทธิในที่ดินที่ประกอบอาชีพเป็นของตนเอง ควบคุมสินค้าทุกชนิดที่จำเป็นต่อการครองชีพเพื่อให้ราคาต่ำลง มิให้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือที่ผลิตในประเทศเข้ามา ส่งเสริมกิจการต่าง ๆ ที่นำมาซึ่งรายได้เข้าสู่ประเทศ เพื่อลดภาวะการขาดดุลยภาพทางการค้า ส่งเสริมให้มีการค้าอย่างเสรีในสินค้าบางประเภทที่จะเอื้ออำนวยให้ประชาชนมีความสุขตามอัตภาพได้ การอุตสาหกรรมรัฐจะดำเนินการเอง หรือเอกชนก็ตาม จัดจัดให้มีประสิทธิภาพในการผลิตและจำหน่ายในราคาต่ำโดยมิให้ล้มเลิก และจัดจัดการให้ราคาน้ำมันจำหน่ายแก่ประชาชนตามราคานานาชาติที่ต่ำอยู่ในเวลานั้น ๆ ทรัพยากรของชาติจะดำเนินการให้เป็นประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง บุคคลใดแอบแฝงรับผลประโยชน์ส่วนตัว ก็ต้องตกเป็นอาชญากรของชาติ

เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๗๗ ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๖

ข. จะรักษาเสถียรภาพทางการเงินไว้ให้มั่นคง โดยจัดให้เงินทุนสำรองไว้อย่างพอเพียงที่จะทำให้ฐานะการเงินมั่นคงขึ้นเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมให้เดือครอบครัวแก่ประชาชนทุกฝ่าย จะจัดหาอาชีพให้ทุกคนทำโดยไม่ปล่อยให้เสียแรงงานด้านบุคคลโดยเด็ดขาด คนชราที่ไม่สามารถทำงานได้ จะจัดสถานทรมเลี้ยงดูให้เพียงพอเพื่มีชีวิตอยู่ดูโลกต่อไป

๔. นโยบายทางสังคม พรรคจะส่งเสริมสนับสนุนศึกษา ศิลป จารีตประเพณี และวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ตลอดไป จะให้ประชาชนผู้ใฝ่แสวงหาความรู้ได้รับการศึกษาทุกสถาบันตามความประสงค์ สนับสนุนครูอาจารย์ใหม่เกียรติเบืงเทเคารพของชนทั่วไป จะดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคอันเป็นพิษและเป็นภัยต่อสังคม บำรุงส่งเสริมด้านพละนาามัยของประชาชน มีบริการรักษาพยาบาลจากรัฐโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จะเทอดทูนสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมทางศาลให้ทรงอยู่ในเกียรติอันสูงส่งเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนผู้สุจริตภายใต้พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ กระบวนการยุติธรรมเบืองต้นจักให้ประชาชนเชือถือว่าได้รับความยุติธรรม จัดการสาธารณูปโภคให้แก่ทุกคนโดยไม่ให้เดือดร้อนอย่างเสมอภาค

มาตรการ

ก. จะจัดสร้างสถานศึกษาทุกสถาบันให้เพียงพอแก่ชนในชาติที่ปรารถนาได้รับการศึกษา อาจารย์ ครูทุกคนให้อยู่ในฐานะที่ไม่ต้อง

เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๗๗ ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๖

เคอคร้อนต่อความเป็นอยู่ เพื่อให้เป็นที่ยกย่องเคารพของศิษย์ทุกสถาบัน โดยจัดสวัสดิการให้เพียงพอจะจัดสร้างโรงพยาบาลให้เพียงพอแก่ประชาชนผู้เจ็บป่วย จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้เพียงพอแก่การศึกษา และการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย แพทย์ผู้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อสังคม จะได้รับเกียรติอันสูงส่งและสนับสนุนให้ได้รับวิทยาการใหม่ ๆ ทันต่อความก้าวหน้าของโรคที่เกิดขึ้น ขจัดภาวะขาดแคลนเกี่ยวกับปัจจัยทุกชนิดในการรักษาพยาบาลให้หมดไป ทุกคนมีสิทธิรับการบริการรักษาฟรี จะทำการควบคุมโรคอันเป็นที่รังเกียจของสังคมให้หมดสิ้นไป

ข. ขบวนการยุติธรรมนับแต่ต้นจนถึงสถาบันศาล จะจัดการควบคุมดูแลอย่างทั่วถึง ให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างเสมอภาค ดำเนินการให้สถาบันอันสูงส่งทางศาลได้รับการยกย่องอย่างมีเกียรติจากคนในชาติ จัดสวัสดิการต่าง ๆ ในความเป็นอยู่ให้อย่างทั่วถึง

ค. ไฟฟ้า - น้ำประปา - ถนน - ที่พักอาศัย จัดจัดให้มันแก่ประชาชนโดยเสมอภาค

๕. นโยบายทางการต่างประเทศและอธิปไตยของชาติ จะเสริมสร้างสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ เป็นมิตรกับทุกชาติโดยยึดหลักผลประโยชน์ของชาติไทยเป็นใหญ่ ไม่นำพาประเทศไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของต่างชาติ สนับสนุนเสริมสร้างกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ให้เข้มแข็งสามารถรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ได้ตลอดไป

วิธีดำเนินการ

ก. จะเสริมสร้างสนับสนุนสัมพันธ์ไมตรีกับนานาประเทศที่ไม่เอาเปรียบประเทศไทยในทางใดขัดขวางการนำเข้ามาในประเทศซึ่งการปกครองในระบบอื่น ติดตามกวาดล้างชนต่างชาติที่นำเอาขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นภัยต่อสังคมคนไทยมาเผยแพร่ จะรักษาผลประโยชน์ของชาติทุกวิถีทางไม่นำพาประเทศไปสู่ใต้อิทธิพลของชาติใด

ข. กองทัพบก-เรือ-อากาศ จะยกย่องเสริมสร้างให้มีสมรรถภาพอันแข็งแกร่งสามารถปกป้องคุ้มครองผืนแผ่นดินไว้ได้ตลอดไป สนับสนุนทหารของชาติให้มีอิสระเสรีภาพเสมอเหมือนชนในชาติทุกคน จะยกย่องให้ได้รับสิทธิทางการเมืองอย่างเสมอภาคกับชนในชาติทั่วไป